



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.๕) และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

ตามที่กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.๕) ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.๕) นั้น

บัดนี้ กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ ได้แจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.๕) ลำดับที่ ๖-๑๒ จำนวน ๗ ราย มายื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.๕) และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.๕) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.๕)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

เลขประจำตัวผู้ เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๔๐๐๑	๕๒๑๐๐๑๐	นางสาวอรพินท์ โตยิ่ง
๔๐๐๒	๕๒๑๐๐๐๔	นางสาวรมย์ชลิ ยงสุขสมบูรณ์

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

วัน และเวลา	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมินฯ	สถานที่ประเมิน
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๔๐๐๑-๔๐๐๒	ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

/ทั้งนี้....

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับกาประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖



(นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร